

‘สอน’ คาดพรบ.อ้อยฯเสร็จทัน 6 เดือน

กรุงเทพธุรกิจ ● “สอน.” คาด พร.บ.อ้อยฯ จะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายใน 6 เดือน ระบุ บราซิล ระบุยื่นขอตั้ง ผู้พิพากษาฟ้องไทยอุดหนุนอุตสาหกรรม น้ำตาล พร้อมประสานความร่วมมือพัฒนา อุตสาหกรรมอ้อย

นางวรรณธรณ ชิตอรุณ เลขานุการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้เปิดเผยถึงการปรับปรุงพร.บ.อ้อย และน้ำตาลทราย ว่า ความคืบหน้าการปรับปรุงพร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งจะมีประเด็นการแก้ไขในเรื่องการ นำอ้อยไปผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมอ้อย การยกเลิกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึง การยกเลิกการชดเชยราคาอ้อยให้กับ ชาวไร่อ้อยให้ในกรณีราคาอ้อยขั้นต่ำ สูงกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้าย

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี จากนั้นจะยื่นร่างพร.บ.อ้อย และน้ำตาลทรายเสนอต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ซึ่งคาดว่าจะการปรับปรุงพร.บ.อ้อยและ น้ำตาลทรายจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

ส่วนการเจรจาแก้ไขข้อพิพาทกรณี น้ำตาลทรายกับบราซิลนั้น ล่าสุดจากการ ประสานกับกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า บราซิลได้ระงับการยื่นขอตั้งผู้พิพากษาเพื่อ พิจารณาต่อไทยภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) กรณีไทยอุดหนุนอุตสาหกรรม น้ำตาลทราย จนกระทบต่ออุตสาหกรรม น้ำตาลทรายโลก

เนื่องจากไทยได้มีการดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย โดยได้มีการลอยตัวราคา น้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกของตลาด การยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาลทราย และให้มีการสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณ สำรองที่กำหนด เพื่อให้เพียงพอต่อการ บริโภคภายในประเทศ

“บราซิลได้เห็นถึงความจริงใจต่อ การดำเนินการของไทยในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องตามข้อตกลง

ภายใต้ข้อกำหนดของ WTO จึงได้แจ้ง ระงับการยื่นขอตั้งผู้พิพากษาจนกว่าไทย จะได้ดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย และแก้ไขพร.บ.อ้อย และน้ำตาลทรายแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นผลจาก การแสดงท่าทีที่ชัดเจนและความจริงใจ ที่จะแก้ไขปัญหา รวมทั้งการดำเนินการ ร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ซึ่งได้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาและเจรจาหารือกับบราซิล อย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ บราซิลขอให้ไทยมีการประชุม หารือร่วมกันเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการ ดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย และการแก้ไขพร.บ.อ้อย และน้ำตาลทรายระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยบราซิลมีความยินดีให้ความ ร่วมมือกับไทยเพื่อการวางแผนพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ การพัฒนาบุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพ กับไทยต่อไป